

## การให้ขรก.ครูที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ค. 2559

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1763 เรื่อง  
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๖๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๗  
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
๔. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๔๙๕  
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบตรวจสอบคุณสมบัติฯ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอรับการประเมิน  
เพื่อขอมิวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดแนวทางการพิจารณาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อให้ดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน  
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกันและแล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. และสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อขอมิหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามแบบตรวจสอบ  
คุณสมบัติฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้จัดเรียงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับ  
การคัดเลือกแยกเป็นแต่ละวิทยฐานะและแต่ละสายงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (แบบ ๕) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

ทั้งนี้ ให้ใช้แบบตรวจสอบคุณสมบัติฯ นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แทนแบบข้อมูลข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)  
แล้วบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีรอม พร้อมแบบ ๕ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามปฏิทินที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

/๒. ให้สำรวจ...

๒. ให้สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ยื่นคำขอรับการประเมินแยกแต่ละวิทยฐานะและแต่ละสายงาน ตามแบบสำรวจข้อมูลฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้รายงานข้อมูลส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของเจ้าหน้าที่เขตที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

สำหรับ ปฏิทินการดำเนินงาน ในช่วงวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจปรับได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงศ์)  
รองเลขาธิการ ศึกษาราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

รายละเอียดทั้งหมด [ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)